



มร.สป. ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7"



เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย รศ.ดร.ปรีเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.วิไลลักษณ์ พรหมแสน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนินบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ รศ.ธิตมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และ ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7" The 7th Rajabhat University National and International Research and Academic (RUNIRAC VII) วิจัย นวัตกรรม พลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่นสู่ "สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน" ณ ห้องจามจูรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาชูชิตปรีชา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวต้อนรับ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และงานวิจัยรับใช้สังคม ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อพลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่น สู่สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน ภายในงานประกอบด้วยงานประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ แบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ ซึ่งคณาจารย์และทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นวัตกรรม 38 มรก. กับการน้อมนำ "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้วยวิจัยและนวัตกรรม" นวัตกรรมเชิดหุ่นก๊วยตี้เต๋น การประกวดนวัตกรรม เทคโนโลยี งานวิจัยรับใช้สังคม พร้อมทั้งการบรรยายพิเศษและเสวนา โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริการและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม บรรยายในเรื่อง ทิศทางและแนวทางการสนับสนุนการสร้างกำลังคนของ บพค. ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏของประเทศไทย ดร.วิภากรัตน์ ตีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ปาฐกถาเรื่อง "การสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ" ได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศร่วมกิจกรรมจำนวนมาก





มร.ลป. ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2566



เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ผศ.มยุรี ชมพู รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและศูนย์ AIC คณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วย อ.รัตนภัทร มะโนชัย อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2566 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี

โครงการพระราชดำริ “ฝนหลวง” ได้สร้างคุณูปการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ประเทศไทย ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงคิดค้นเทคโนโลยีฝนหลวงขึ้น ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งได้มีการจดสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีหลายประเทศ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการนำเทคนิคและวิธีการทำฝนหลวง ตามตำราฝนหลวงพระราชทานไปปรับใช้แก้ปัญหาความแห้งแล้งในประเทศของตนเอง ซึ่งถือได้ว่าโครงการพระราชดำริฝนหลวง นับเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากพระอัจฉริยภาพอย่างแท้จริง และเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและคนทั่วโลก

ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2545 ให้นวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำริ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการฝนหลวงเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2498 ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และจารึกไว้เป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย

คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป. ให้การต้อนรับผู้บริหารสำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 อ.ปิยธรมณ์ เร่งเร็ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารด้านบริหารเครือข่ายทางการศึกษา สำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณมนตรี สว่างวรรณการ ผู้จัดการทั่วไป ด้านบริหารเครือข่ายทางการศึกษา และ คุณพัชรีย์ ขำผัน เจ้าหน้าที่อาวุโส (ผู้จัดการ) ด้านบริหารเครือข่ายทางการศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ในการเข้าเยี่ยมของคณะผู้บริหารด้านบริหารเครือข่ายทางการศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอหน่วยงานและโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับด้านการศึกษา และด้านการพัฒนาสุขภาพของบริษัทฯ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ





สวพ. มร.ลป. ร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

รศ.ธิตติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณรงค์ คชภักดี ผศ.ดร.สรวิศ มูลอินตะ และ ผศ.ดร.นิภา จันทร์อ่อน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสมานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม อ.ดร.เชาวลิต สิมสวย ประธานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง กล่าวรายงาน

การประชุมในครั้งนี้ เป็นการสรุปภาพรวมการดำเนินงานและเข้าร่วมการจัดงาน "ราชภัฏวิจัย 7" ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2566 พร้อมทั้งหารือประเด็นการขับเคลื่อนผ่านบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 วิทยาเขต และการหารือในเรื่องการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ของแต่ละสถาบันอีกด้วย



รร.สาธิต มร.ลป. ต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักศึกษา จากวิทยาลัยการศึกษาปฐมวัยกัญหย่าง สาธารณรัฐประชาชนจีน



เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 อ.ดร.สมศักดิ์ กำทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อ.วิไลวรรณ กลิ่นถาวร รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และวิทยาลัยการศึกษาปฐมวัยกัญหย่าง ซึ่งเป็นพันธกิจของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคือ เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในทุกปีจะมีนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพซึ่งเป็นการสร้างเครือข่าย สร้างความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา และร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการนี้ อ.อัฉรียา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ และหัวหน้าโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ร่วมต้อนรับและร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีคณาจารย์และนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมจำนวน 23 คน ในการนี้คณาจารย์และนักศึกษายังได้เยี่ยมชมและสังเกตชั้นเรียน จากนั้นร่วมทำกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเส้นทางอาหารปลอดภัยครบวงจร ซึ่งได้เรียนรู้การปลูกพืชโดยใช้น้ำ (Hydroponics) และลงมือปลูกผักสลัดและผักในท้องถิ่น โดยมี ว่าที่ร้อยตรี วาสนา ประทุม นักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากร และนอกจากนั้นยังได้นำผักสลัดจากศูนย์การเรียนรู้มาทำเป็นสลัดโรล โดยมี ครูอนุกร จิตหมั่น ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ เป็นวิทยากร และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นผู้ช่วยวิทยากร





สศว. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม (หลักสูตรระยะสั้น)

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม (หลักสูตรระยะสั้น) 2 หลักสูตรได้แก่ เรื่อง "ทักษะการวาดภาพลายเส้น" และเรื่อง "ความเชื่อเกี่ยวกับการทำศพ สะตวง และพิธีสังเคราะห์" ณ อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้สนใจเกิดทักษะด้านศิลปะ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ และเป็นการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน รายวิชาฆาตกรรมและพิษวิทยา และทฤษฎีทางการแพทย์

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ นักเรียน และประชาชนในจังหวัดลำปางเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี ผศ.เจษฎา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย อ.เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ รองผู้อำนวยการ ฯ นายวีรศักดิ์ ของเดิม และ นายอาทิตย์ สุปิ่นะ นักวิชาการศึกษานักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้



งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ มร.ลป. จัดบริการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2566



เมื่อระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2566 งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดบริการตรวจสุขภาพ แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ประจำปี 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ผกากรอง ด้านหน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้ารับบริการตรวจสุขภาพในครั้งนี้กว่า 400 คน

ITA LPRU 2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศเจตนารมณ์ ต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

Growth & Goals เติบโตสู่เป้าหมาย

NO GIFT Policy
"งดให้ งดรับ"

ติดบุหรี่ ติดโควิด

เสี่ยงตายสูง

#เลิกสูบลดเสี่ยง

31 พฤษภาคม 2563 วันงดสูบบุหรี่โลก



สวท. จัดกิจกรรม KM : Fast-Track เข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ เทคนิค "ปลุกใจ ปลุกกาย ปลุกไฟ"

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ และ ผศ.ดร.บัณฑิตกาญจก ตั้งภากรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ Fast-Track เข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ เทคนิค "ปลุกใจ ปลุกกาย ปลุกไฟ" ภายใต้โครงการการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อนำบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ตำแหน่งชำนาญการ โดยเป็นการดำเนินการตามกิจกรรมย่อย เรื่องเล่าคนต้นเรื่อง โดยจัดบุคลากรสำนักฯ ที่ผ่านวิเคราะห์ค่างานและเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการแล้ว จำนวน 8 ท่าน ได้แก่

- 1.นางสาวดาริน คำดี บรรณารักษ์ ชำนาญการ
- 2.นายสมานมิตร เมฆโปธิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
- 3.นางสาววิลาสินี สำเนียง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
- 4.นายไพโรวัลย์ ปานะโปย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
- 5.นายเจริญ หมั่นท่า นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ



และบุคลากร ที่ผ่านวิเคราะห์ค่างาน

- 1.นางวาริน รักดียอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- 2.ว่าที่ ร.ต.ปิยะพันธ์ มูลเสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- 3.นายจรัส แก้วใบงาม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

โดยเล่าเรื่องในช่วงการเข้าสู่ตำแหน่งแก่เพื่อนร่วมงาน เพื่อเป็นการ "ปลุกใจ ปลุกกาย ปลุกไฟ" ให้แก่บุคลากรท่านอื่น ๆ ณ ห้องประชุมชั้น 6 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



สวท. จัดประชุมการจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567



เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมชี้แจงการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น วิเคราะห์จากความเสี่ยงเดิมที่เคยเกิดขึ้น ว่ายังเกิดอยู่หรือไม่ รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญและกำหนดแนวทางการป้องกันโดยเป็นการวิเคราะห์ตามพันธกิจของสำนักฯ ซึ่งจำแนกกลุ่มความเสี่ยงออกเป็นแต่ละงาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานศูนย์คอมพิวเตอร์ และงานศูนย์วิทยบริการ เพื่อให้งานบริหารทั่วไปของสำนักฯได้ดำเนินการต่อไป





มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รับนักศึกษาใหม่
รอบ 1 ปีการศึกษา 2567

รับสมัครและชำระค่าสมัคร
บัดนี้ - 12 ธ.ค. 2566

สมัครเลย

ติดต่อสอบถามได้ที่ กองบริการการศึกษา ☎ 054-237399 ต่อ 5162 ☎ 086-4215760 ID : 0850294697

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง WWW.LPRU.AC.TH LPRUCHANNEL

ขอเชิญคณาจารย์ประจำผู้มีสิทธิเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ลงคะแนนเลือกในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 15.00 น.

ณ ห้องประชุมอำนวยการ ชั้น 1 อาคารไอทาส ไรนด์รีดิว มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

หมายเลข 1	หมายเลข 2	หมายเลข 3	หมายเลข 4	หมายเลข 5	หมายเลข 6	หมายเลข 7
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

กรณีมีคำสั่งไปราชการ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 สามารถใช้สิทธิลงคะแนนล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 20-28 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. (ในวันราชการ) ได้ที่สำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ชั้น 10 อาคารไอทาส ไรนด์รีดิว มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (โดยนำคำสั่งไปราชการมาแสดงด้วย)

สำนักศึกษา ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารนักศึกษา
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
29 พ.ย. 66
ผ่านระบบ online

นายบุญญฤทธิ์ กานูวงศ์
พรรค พัทธธรรมมาฆะสอง

นายจษฎากร อินโน
พรรค กาส-สองยุคธิบดี

กิจกรรมหลักนักศึกษากิจกรรม นักศึกษาที่ใส่ใจเลือกตั้ง มีชื่อในกิจกรรม 3 ชื่อ

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ณ วัดหนองหัวหงอกรมโพธิ์ทอง
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ARIT LPRU
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

พรหมไม่ได้...ลิขิต...แต่
สวท.ลิขิต
รุ่นอาวุโส

ร่วมเล่นรายชื่อกิจกรรมและวารสาร
เข้าทอดสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2567

จากร้านหนังสือชั้นนำ

- ▶ ศูนย์หนังสือฟ้า
- ▶ บริษัทซีจี
- ▶ บริษัทมรินทร์
- ▶ บริษัท Gate (E-Book ภาษาอังกฤษ)

เสนอเลขที่นี้

ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ
และผู้ให้บริการร่วมเสนอแนะในแบบสอบถามความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนานักกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในปัจจุบัน

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
"ราชภัฏลำปางร่วมใจ นิ่งนยดโลหิตให้
ต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์"

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566
เวลา 08.30 - 12.00 น.

ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

หมายเหตุ นักศึกษาที่บริจาคสามารถแจ้งขอรับชั่วโมงกิจกรรม
และชั่วโมงจิตสาธารณะ **อย่างละ 9 ชั่วโมง**

ITA LPRU
2023

NO GIFT
Policy
"งดให้ งดรับ"

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
Growth & Goals เติบโตสู่เป้าหมาย

ร่วมสร้าง มหาวิทยาลัยสีเขียว
มา ลด เลิกใช้โฟม พลาสติก
และแยกทิ้งกันเถอะ

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง